

LETTERHEAD NG LEA

**KASULATAN NG RESULTA NG PAGTASA NG SALITA O WIKA**

**Pangalan ng Bata**

---

**Paaralan \_\_\_\_\_ Petsa na pinadala ang kasulatan sa magulang \_\_\_\_\_**

**Pagkatapos ng pagtanggap ng nakasulat na pahintulot niyo, ang inyong anak ay lumahok sa isang pagtasa ng Salita (Artikulasyon, Kahusayan, o Boses) o Wika. Ang mga resulta ng pagtasa ay ang mga sumusunod:**

\_\_\_\_\_ Ang pagtasa ay nagpahiwatig na ang inyong anak ay hindi kailangan ang karagdagang pagsusuri. Siya ay kumikilos sa loob ng normal na mga inaasahan sa ngayon. Walang karagdagang aksyon ang kinakailangan niyo o ang sistema ng paaralan.

\_\_\_\_\_ Batang Edad-Pampaaralan: Ang pagtasa ay nagpahiwatig na ang inyong anak ay nagpapakita ng mga huwaran ng pagkakamali na angkop sa pag-unlad sa ngayon. Ang Patologist ng Salita-Wika ay magbigay ng impormasyon para isama sa Sagot sa Pagturo (Response to Instruction - RtI) Programa ng klasrum sa Baytng I upang tumulong sa patuloy na angkop na pag-unlad.

\_\_\_\_\_ Batang Edad-Pampaaralan: Ang pagtasa ay nagpahiwatig na ang inyong anak ay nagpapakita ng mga huwaran ng pagkakamali na angkop sa pag-unlad sa ngayon. Ang Patologist ng Salita-Wika ay maaring magbigay ng impormasyon para tumulong sa paggawa ng patuloy na angkop na pag-unlad.

\_\_\_\_\_ Nagpahiwatig ang pagtasa na ang inyong anak ay maaaring bumuti dahil sa pagsali sa programa ng Sagot sa Pagturo (Response to Instruction - RtI) na ginawa para sa mga bata na nagpapakita ng konting problema sa artikulasyon. Karagdagang impormasyon ay kasama sa kasulatang ito. Para sumali ang inyong anak sa programang ito, kailangan niyong isulat ang lagda at ibalik ang nakasamang kasulatan.

\_\_\_\_\_ Ang pagtasa ay nagpahiwatig na kailangan ng inyong anak ang mas malalim na pagsusuri ng salita o wika. Mangyaring mahanap ang nakasama sa dokumentong ito ng isang *Paunawa ng Iminungkahing Pulong / Pahintulot para sa Paglahok ng Ahensiya* para hilingin na dumalo kayo sa isang pulong upang talakayin ang pangangailangan ng isang pagsusuri upang matukoy kung ang inyong anak ay nangangailangan ng espesyal na edukasyon at kaugnay na serbisyo. Mangyaring isulat ang lagda, petsa at ibalik ang paunawa ng pulong sa taong ipinahiwatig.

\_\_\_\_\_ (Priskul lamang) Ang pagtasa ay nagpahiwatig na ang inyong anak ay nagpapakita ng mga huwaran ng pagkakamali na angkop sa pag-unlad sa ngayon. Sapagkat ang inyong anak ay edad para sa priskul at hindi lumalahok sa isang klasrum ng priskul, may impormasyon

na kasama upang tumulong sa inyo para sa patuloy na angkop na pag-unlad ng salita / wika sa tahanan.

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring tawagan ang tao na nakalista sa ibaba sa numero ng telepono na ibinigay.

---

Pangalan  
Telepono

Posisyon